

## คนไทยรุ่นใหม่ปฏิเสธอคติในอดีต หันมาสนับสนุนผู้ประกอบการในเมียนมา

หลายรุ่นที่ผ่านมา คนไทยมักมองว่าชาวเมียนมาเป็นศัตรูหรือเป็นปรปักษ์ แต่เวลาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

### ธัญลักษณ์ ทองอยู่เจริญ

25 กุมภาพันธ์ 2564

แม้จะมีการจับกุมและปราบปรามการประท้วงอย่างสงบ คนไทยรุ่นใหม่ยังคงต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย ทั้งด้วยการเดินขบวนประท้วงและการประท้วงทางออนไลน์ แต่ในครั้งนี้ พวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเอง แต่ต่อสู้เพื่อเพื่อน ๆ ที่อยู่ในเมียนมา

หลังจากได้ข่าวว่ามีการทำรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เยาวชนไทยแสดงความสนับสนุนต่อผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร มีการจัดและเข้าร่วมการประชุมประท้วงหลายครั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ พวกเขาได้ส่งข้อความให้กำลังใจผ่านโซเชียลมีเดีย และต้อนรับเพื่อนชาวเมียนมาเข้าสู่ “พันธมิตรชาวม” ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยจากหลากหลายประเทศในเอเชีย และได้ประณามรัฐบาลทหาร

แต่หลายรุ่นที่ผ่านมา คนไทยมักมองว่าคนพม่าเป็นศัตรูหรือเป็นปรปักษ์

จากการที่โตมาในจังหวัดชลบุรี ดิฉันจำได้ว่าได้เรียนเกี่ยวกับสงครามระหว่างพม่ากับสยาม และการบุกเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาของคนพม่าเมื่อปี 2310 ระหว่างเรียนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีการอธิบายว่าประเทศพม่าหรือเมียนมาในตอนนี้เป็น “พวกเผาบ้านเผาเมือง”

ในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว การแสดงความเห็นเหยียดเชื้อชาติและต่อต้านคนเข้าเมืองเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายผ่านโซเชียลมีเดีย ดอกย้ำประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา “ถ้าลัทธิลอบเข้ามาสำเร็จและเอาเชื้อมาแพร่ระบาดได้” มีอยู่โพสต์หนึ่งที่เขียนไว้ “นี่เหมือนเราเสียกรุงครั้งที่ 3 เลยนะออเจ้า” ส่วนอีกโพสต์หนึ่งบอกว่า “พม่ารอบตัวเชื้อโรครอบเมือง”

แล้วอะไรที่เปลี่ยนใจคนไทยรุ่นใหม่?

อย่างแรกเลย การมีปฏิสัมพันธ์กันทุกวันระหว่างคนไทยกับคนเมียนมา ทำให้พวกเขาารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา คนเมียนมาอพยพจากประเทศตนเองเข้ามาทำงานในประเทศไทย จากตัวเลขอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย ปัจจุบันมีคนงานเมียนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า 2.5 ล้านคน

ทำให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนเมียนมาจากชีวิตประจำวันของพวกเขา แทนที่จะเรียนรู้จากหนังสือในหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐ

“จริงๆคนพม่าเป็นคนดีนะคะ เป็นคนที่น่ารักมาก” ผู้ประท้วงชาวไทยคนหนึ่งบอกดิฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกเขา เพราะเราเองก็ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง”

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกันเช่นกัน โรงเรียนไม่ได้เป็นสถานที่แห่งเดียวที่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อีกต่อไป พวกเขาสามารถใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแบบง่าย ๆ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อน พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในโลกจากหลายมุมมอง และมีปฏิสัมพันธ์ “โดยตรง” กับคนที่มาจากหลากหลายประเทศ

ไม่เพียงเท่านั้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงความสนับสนุนต่อกันและกันผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดแฮชแท็ก #StandWithMyanmar กลุ่มนักศึกษาไทยบางกลุ่มยังได้ส่ง [จดหมายเปิดผนึกแสดงความสนับสนุน](#) เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมา (ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยพลการอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้เลิกปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทุกรูปแบบทันที)

ประการสุดท้าย พวกเขามีความเจ็บปวดเหมือนกัน เหตุการณ์ทหารไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมียนมาถูกปกครองด้วยระบอบทหารมาเกือบห้าทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2505 จนถึง 2554 ส่วนประเทศไทยได้เกิดการทำรัฐประหาร 13 ครั้งตั้งแต่ปี 2475 โดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2557 คนเมียนมาและคนไทยรู้ดีว่าชีวิตภายใต้การกดขี่ของเผด็จการทหารเป็นอย่างไร เราเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกัน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเราต้องเจอกับการปราบปรามแบบเดียวกันที่ประเทศไทย ทั้งการจับกุมโดยพลการ และการฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสงบ

เมื่อกลุ่มประชาธิปไตยในไทยทราบว่ามีการทำรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พวกเขาได้รวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตเมียนมาที่กรุงเทพฯ ในวันเดียวกัน เพื่อประณามการทำรัฐประหารและเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักกิจกรรม

เวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว เราไม่สามารถยอมรับการกดขี่ของทหารได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในท้องถนนของกรุงเทพฯ หรืออย่างกุ่ม เยาวชนไทยต่างปฏิเสธและเบือนหน้ากับการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านคนเมียนมาแบบที่พวกเขาเรียนมาจากในโรงเรียน และพวกเขาได้เลือกที่จะแสดงความเป็นเอกภาพข้ามพรมแดน พวกเขาสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างจากพวกเขาได้

**ธัญลักษณ์ ทองอยู่เจริญ** เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวไทยและเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของฟอร์ตี้ไฟว์ไรต์

ที่มา <https://asiatimes.com/2021/02/young-thais-reject-old-biases-support-protesters-in-myanmar/>